

คม.ชัด.ลึก

นสพ.ยอดเยี่ยมในงานประชุมหนังสือพิมพ์โลก 2005

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1876 วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ● 8 บาท ●

ผ่านร่างม.นอกระบบ นักศึกษาเริ่มเสียงแตก

สนช.ผ่านฉลุย 3 ร่าง ม.นอกระบบ “จุฬาฯ-ทักษิณ-สงพ.” ก่อน 7 วันแปรญัตติ ด้านสมาชิกสนช.จี้รัฐเร่งทำความเข้าใจสิทธิค่าเทอม ขณะที่พลังนักศึกษาเริ่มเสียงแตก

อันดับที่ 14

จากภายใน 15 ปี เสียดอกเบียร์ร้อยละ 1
ศ.ดร.วิจิตร กล่าวอีกว่า ก่อนที่ยุบสภาผู้แทนราษฎร มีมหาวิทยาลัย 16 แห่งขอออกไปอยู่นอกระบบด้วยความสมัครใจ ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ได้สอบถามไปยังทั้ง 16 มหาวิทยาลัยที่เคยเสนอร่างกฎหมายว่า พร้อมหรือยังและยืนยันว่าจะออกนอกระบบเหมือนเดิมหรือไม่ ถ้าพร้อมให้อธิการบดีส่งร่าง พ.ร.บ.ที่ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยแล้วมาส่งให้ ครม.พิจารณาแล้วนำเข้าสู่สนช.

“รัฐบาลไม่ได้รวบรัด เร่งรัด เพราะร่างกฎหมายทั้ง 3 ฉบับนี้ ต้องการพิจารณากันนาน 4-5 ปี และต้องฟังความยินยอมพร้อมใจของมหาวิทยาลัย แต่ถ้าที่ไหนมีข้อโต้แย้งมาก ผมจะดึงกลับร่างกฎหมายไป แต่เท่าที่พิจารณาของจุฬาฯ น่าจะเดินหน้าต่อไปได้ จึงนำเข้าสู่การพิจารณาของ สนช.” ศ.ดร.วิจิตร กล่าว

รศ.ดร.วันชัย กิริชนะ สมาชิก สนช. อธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวง อภิปรายว่า รัฐมนตรีและรัฐบาลจำเป็นต้องชี้แจงให้คลายข้อสงสัยรวมทั้งเรื่องงบประมาณและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ถูกเสนอให้ออกนอกระบบให้มีความมั่นใจว่าร่าง พ.ร.บ.นี้จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

รศ.รังสรรค์ แลงสุข สมาชิก สนช. อธิการบดี ม.รามคำแหง อภิปรายสนับสนุนว่า เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 3 ฉบับ แต่เสนอให้พูดให้ชัดเจนว่าเมื่อออกนอกระบบจะสนับสนุนงบประมาณอย่างไร เป็นจำนวนเท่าไร และยืนยันเรื่องสิทธิของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่เคยได้รับจะได้เท่าเดิมหรือไม่ ตรงนี้รัฐมนตรีและรัฐบาลจำเป็นต้องทำความเข้าใจ

ดร.บวรศักดิ์ อูวรรณโณ สมาชิก สนช. อภิปรายว่า เห็นด้วยในหลักการที่จะนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ร่าง พ.ร.บ.ของทั้ง 3 มหาวิทยาลัยที่นำเสนอมีความเป็นห่วงคือหลังจากออกนอกระบบไปแล้วบุคลากรในมหาวิทยาลัยจะถูกแบ่งแยกเป็น 2 สถานะ คือ บุคลากรที่ยังอยู่ในสถานะข้าราชการ และบุคลากรที่ถูกโอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งรัฐบาลจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับบุคลากรทั้ง 2 สถานะว่า ทุกคนมีสิทธิที่พึงมีพึงได้อย่างไร

“ความเห็นคัดค้านของฝ่ายไม่เห็นด้วย ผมอยากเสนอให้คณะกรรมการวิสามัญที่จะมาดูแลร่างกฎหมายนี้ นำมาประกอบการพิจารณาส่วนที่สมาชิก สนช.บางคนเสนอให้เชิญฝ่ายที่คัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวมาเป็นคณะกรรมการนั้น เห็นว่าไม่เหมาะสม น่าจะนำไปสู่ปัญหาได้ในอนาคต” ดร.บวรศักดิ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากสมาชิก สนช. ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางทั้งหัวตั้งและเสนอแนะแล้ว ศ.ดร.วิจิตร ได้ชี้แจงอีกครั้งว่า พร้อมนำข้อเสนอนี้ไปประชุมสนช.เข้าสู่การพิจารณาในชั้นคณะกรรมการอำนวยการต่อไป ส่วนกรณีสมาชิก สนช.บางคนมีความเป็นห่วงปัญหาบุคลากร 2 สถานะในมหาวิทยาลัย ขอยืนยันว่า ร่างของกฎหมายทั้ง 3 ฉบับกำหนดเวลาไว้ชัดเจน ไม่มีการบังคับจิตใจบุคลากร

ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะตำแหน่งอธิการบดีและคณบดี ร่าง พ.ร.บ. กำหนดเวลาไว้ชัดเจนว่า ต้องตัดสินใจภายใน 15 วัน หลัง พ.ร.บ.มีผลบังคับใช้ จะอยู่ในระบบเดิมหรือระบบใหม่ หากต้องการอยู่ที่เดิมและกินตำแหน่งดังกล่าว ต้องลาออกทันที

ในที่สุดที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 3 ฉบับด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์และตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณา 25 คน แปรญัตติภายใน 7 วัน และเปิดประชุมเวลา 15.00 น.

นายจรัญ รักดียืนหากุล ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานรับฟังความเห็นจากประชาชนคนจุฬาฯ กล่าวว่ เมื่อออกนอกระบบมีประโยชน์ เพราะสร้างหลักสูตรพิเศษที่ผู้มาเรียนจ่ายค่าลงทะเบียนได้ตามสมควร สามารถนำรายได้ส่วนนี้ไปพัฒนามหาวิทยาลัย และยังนำเงินที่ได้มาทำประโยชน์ให้คนอื่น นักศึกษาในภาคปกติได้ ในส่วนของจุฬาฯ อยากให้มีเวทีพูดคุยกันจะได้รับฟังความเห็นกัน

นายอนันตชัย โพธิ์ธา นักศึกษาชั้นปี 3 คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น (มข.) กล่าวว่า นักศึกษา มข.ไม่เห็นด้วย เพราะกลัวว่าทำให้คนจนหมดสิทธิเรียน เนื่องจากค่าเทอมเพิ่มเมื่อออกนอกระบบ ดังนั้นในวันที่ 8 ธันวาคมนี้ เวลา 17.30 น. ที่คณะนิติศาสตร์ มข. นักศึกษารวมตัวกันอ่านแถลงการณ์ และเปิดเวทีวิพากษ์วิจารณ์การออกนอกระบบ

นายธีรศักดิ์ สุวสันติกมล นายกองค์การนิสิตนักศึกษา ม.ทักษิณ กล่าวว่ ไม่ได้รับการประสานจากมหาวิทยาลัยในส่วนกลางหรือสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ในการชุมนุมคัดค้านในวันที่ 8 ธันวาคมนี้ แต่นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับมหาวิทยาลัยนอกระบบด้วยกลัวว่าค่าหน่วยกิตจะสูงขึ้น

นายชาติ บูริมจิตต์ ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) กล่าวว่า ขณะนี้สภานักศึกษา มช.ยังไม่ได้รับการประสานจากมหาวิทยาลัยส่วนกลาง หรือ สนท. จึงคาดว่าไม่เดินทางไปร่วมคัดค้าน แม้ มช.ยังไม่ออกนอกระบบ ค่าเทอมก็แพงขึ้นทุกปีอยู่แล้ว โดยเฉพาะบางคณะที่แยกออกไปบริหารตัวเอง

ผู้บริหารระดับสูงของ มช.รายหนึ่ง กล่าวว่า เชื่อว่านักศึกษาของ มช.คงไม่ไปร่วมชุมนุมใหญ่เพื่อคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบในวันที่ 8 ธันวาคมนี้ เพราะที่ผ่านมามีการร่าง พ.ร.บ.ของ มช. ได้เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี มช. กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ออกนอกระบบของ มช. ขณะนี้อยู่ที่คณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่าจะใช้เวลา 90 วันพิจารณาร่างเพื่ออนุมัติ เชื่อว่าออกนอกระบบแล้ว มช.อิสระลดลงตัว อีกทั้ง มช.ตั้งเป้าจะพัฒนาสู่มาตรฐานสากล

ม.นอกระบบ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สนช.) ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ 3 ฉบับเสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) คือร่าง พ.ร.บ.จุฬาฯ ร่าง พ.ร.บ.ม.ทักษิณ และร่าง พ.ร.บ.ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สงพ.) โดยที่ประชุมได้พิจารณาพร้อมกันทั้ง 3 ฉบับ

ทั้งนี้ ศ.ดร.วิจิตร ศรีอานันท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้เสนอหลักการและเหตุผลว่าร่าง พ.ร.บ. 3 ฉบับอยู่ในกำกับของรัฐ ได้รับงบประมาณจากรัฐ มีความอิสระความคล่องตัว สามารถจัดการอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ แต่มีการตีความว่าเป็นการแปรรูปเอกชนยืนยันว่าไม่ใช่อการแปรรูป

รมว.ศึกษาธิการ ชี้แจงว่า ขณะนี้ไม่มีมหาวิทยาลัยนอกระบบ 6 แห่ง และดำเนินการมากกว่า 10 ปี ได้รับการจัดสรรงบประมาณเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยรัฐ และถูกตรวจสอบการใช้งบประมาณ ส่วนด้านบุคลากรจำเป็นต้องมี 2 ระบบ คือ พวกที่ยังรับราชการอยู่ และพวกที่เข้ามาใหม่เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีความหมายรองรับ แต่เมื่อผู้ที่รับราชการเกษียณราชการจะเหลือแต่ผู้ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ส่วนที่เกรงขึ้นค่าเล่าเรียนเมื่อไปอยู่นอกระบบนั้น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทั้ง 6 แห่งที่ผ่านมามีปัญหาไม่มีการขึ้นค่าเล่าเรียนสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยของรัฐจะได้เงินจากการศึกษาที่ผู้เรียนต้องจ่ายเพียงร้อยละ 30 ส่วนอีก 70 นั้นเป็นเงินที่รัฐบาลอุดหนุน และมีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งผู้เรียนขอยืมได้ ชึ่งค่าเรียนและค่าดำรงชีพ โดยผ่อนใช้ให้หลัง